

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๓/ ๖ ๑๑๐๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการป้องกันการถูกล่อลวงเปิดบัญชีม้าของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR code มาตรการป้องกันการถูกล่อลวงเปิดบัญชีม้า จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมร่วมกับนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ณ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เพื่อหารือแนวทาง “การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน” ที่เสี่ยงหรือต้องสงสัยว่าถูกระทำรุนแรงหรือถูกล่วงละเมิด เพื่อให้เด็กนักเรียนไม่ตกอยู่ในภัยอันตรายและให้เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัย สามารถเข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป จากการประชุมหารือร่วมกัน นางปวีณา หงสกุล ได้แจ้งข้อมูลว่า ปัจจุบันมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้รับคำขอจากเด็กนักเรียนให้ช่วยเหลือ เนื่องจากถูกล่อลวงให้เปิดบัญชีม้าเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะเจาะกลุ่มเหยื่อที่เป็นเด็กนักเรียนเพื่อง่ายต่อการใช้อุบายหลอกลวง จึงได้ฝากความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวและเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันการถูกล่อลวงเปิดบัญชีม้าของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งมาตรการป้องกันการถูกล่อลวงเปิดบัญชีม้าของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งกำชับไปยังสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

๑. ไม่เปิดบัญชีธนาคารให้กับบุคคลที่มีความเสี่ยง
๒. หากเปิดบัญชีไปแล้วให้รีบโทรไปแจ้งที่ศูนย์แจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคารที่เราได้ทำการเปิดบัญชีไว้เพื่อทำการระงับบัญชีในทันที
๓. แจ้งความกับตำรวจ เพื่อทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีทั้งช่องทางการสนทนา เช่น LINE หรือ Facebook ที่มีข้อความการแชทกับมิจฉาชีพ รวมไปถึงช่องทางการติดต่อการโทรต่าง ๆ (ถ้ามี) แล้วไปที่สถานีตำรวจเพื่อทำการแจ้งความบัญชีม้า โดยขั้นตอนนี้ให้ทำการเล่ารายละเอียดต่าง ๆ และตอบคำถามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบถามอย่างละเอียด และส่งมอบหลักฐานที่ได้รวบรวม

/ ๔. แจ้งผู้บังคับ ...

๔. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ทั้งนี้ หากได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกลอกหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดบริการให้คำปรึกษาและแนะนำ หรือรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผ่าน [www.thaipoliceonline.com](http://www.thaipoliceonline.com), [www.pct.police.go.th](http://www.pct.police.go.th) หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๑๘๖๖ ๓๐๐๐ หรือสายด่วน ๑๔๔๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร ภาวคณินท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์ความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐



มาตรการป้องกันการถูกลอกเปิดบัญชีม้า

<https://shorturl.at/gntwL>